

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### AUCT - ลุ้นจบขาลง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มาที่ไป...

แต่ตลาด หรือ SET Index นี้สิ จะลุ้นขาขึ้นได้หรือยัง หรือว่า จะเอาจองอีกครึ่ง อาจะยังบอกไม่ได้แน่ชัด ยิ่งเห็นต้นสัปดาห์ หรือ 2 วันที่ผ่านมาแล้ว เริ่มมองกันยากมากขึ้นเลยที่เดียวล่ะ อย่างมากก็ต้องบอกแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบจำกัด หรือ จะเรียกว่า Sideways นั้นแหละครับ... แบบที่เชื่อว่า หากวิเคราะห์ให้มออก ก็บอก Sideways ไว้ก่อน จนกว่าจะออกด้านใดด้านหนึ่ง แล้วค่อยไปว่ากันตามด้านนั้น ซึ่งก็คือ แนวรับระยะสั้นในตอนนี 1560 ถ้าต่ำกว่านี้ เห็นทีจะไม่ดีเอาแน่ๆ และอาจจะไม่ดีเอามากๆ ก็ได้... ส่วนแนวต้านระยะสั้น 1575 ถ้าผ่านไปได้ จะถามว่าจะไปได้ดีเอามากๆ หรือไม่ ก็เชื่อว่าจะมีใจกันมากหนัก เพราะด้าน 1585-1590 ยังมี แถมต้องเจอกับแนวต้านหลัก 1600-1620 กันอีกด้วย... แต่ถ้าจะเก่งจริง โดยสามารถผ่านระดับแนวต้านที่ว่ามา โดยเฉพาะการขึ้นไปยืนเหนือพื้นที่ 1600-1620 ได้แน่ อันนี้ละนะ อาจจะต้องกลับมามองการขึ้นแบบ ดีเอามากๆ แทนก็ได้... เพราะนั่นหมายถึงว่า คลื่น 5 ใหญ่ จะเข้ามาแทน แสดงว่าจะไม่มีการลงทำคลื่น e เพื่อให้อจบ คลื่น 4 นั้นเอง (ลงเป็นคลื่น e มันจะลงลึกมาก) ด้านกลยุทธ์ที่ต้องทำในตอนนี หลักๆ ถ้าเป็นเหนือเมฆ ก็ขอดูดีกว่า ถ้าขึ้นจริง แล้วได้อย่างที่กล่าวมา จะซื้อตาม ก็ไม่สาย เพราะมันก็ขึ้นได้ยาวๆ ตามแบบคลื่น 5... แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นจริง แถมพลิกลงมาละ เหนือเมฆก็รอดตัวสบายๆ เพราะจะนั่งรอดการลงลึกๆ แทน แล้วค่อยเข้าไปรับ... ส่วนท่านใดที่เป็นนักเทรด นักเล่นสั้น หรือชอบเล่น ด้วยปัจจัยทางเทคนิค มันก็ยังมีหุ้นให้ได้เล่น แต่อาจจะในระยะ 2-3 วัน ก็ขายทำกำไร แล้วหาตัวใหม่

#### ดูตามเกม...

การเล่นด้วยปริมาณ Volume อย่างวันวานนั้น ถือว่าเป็นการเปิดเกมที่ดี จะเรียกว่า ถ้าวานนี้ ไม่พลิกลงต่ำมากๆ เสียก่อน ก็พร้อมเดินเกมทางขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ได้ ขาลงอาจจบแล้ว

- แนวรับ : ... 8.00-7.90 ถ้ามี นำซื้อ หรือ 8.00-8.10 ช่วงราคานี้ ตามน้ำได้
- เป้าหมาย : ... ระยะสั้น 9.00-9.20 แต่ถ้ามองกลางๆ น้อย ลุ้น 10.5-11.0

Price Chart...(AUCT)



ความเห็น ..... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น AUCT...** การแกว่งตัวในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยอยู่ในกรอบราคา 7+/- ถึงระดับ 8+/- ถ้าว่ากันตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern แล้วนั้น เรามีหวังจะลุ้นได้ว่า อาจจะเป็นรูปแบบการกลับตัวจริง หรือ ขาลงอาจจะจบลงแล้วก็เป็นได้ โดยหากวันนี้ ยังจะยืนระดับ 8.00 ได้มันคง หรือ สามารถผ่านขึ้นไปยืนระดับ 8.10 ได้ด้วยเลยนั้น น่าจะเป็นการยืนยันจบจริง เห็น Volume วันวานที่เข้ามา และราคาผ่านแนวต้านของรูปแบบราคากลับตัวแล้วนั้น น่าจะออกทางที่ดีได้ แล้วหากวันนี้ขึ้นต่อ ก็คาดว่า จะกระชากให้ MA เกิดภาพที่เป็น Golden Cross ตามมาได้... ดังนั้น จะว่าไป การที่ไม่ต่ำกว่า 7.50 ลงมา อีก แนวโน้มก็พร้อมจะขึ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชวนให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน